

ทัศนะส์ตวแพทย

เกียรติ ศากะยะวงค์

ตั้งแต่ไหนแต่ไร มาแล้ว สำหรัในประ-
 เทศไทย เรานี้ งาน ของ สัตว แพทยได้
 ปฏิบัติเยี่ยง บิดทอง หลังพระ แม้จะสร้าง
 คุณความดี และสร้าง ผล ประโยชน์ อันใหญ่
 ยิ่งไว้สักเท่าใดก็ตาม คุณความดีก็ทราย
 กันอยู่แต่เพียงใน วงงาน สัตวแพทย เท่านั้น
 ซึ่งมีประชาชนชาวไทยเป็นส่วนน้อยที่เข้าใจ
 และเห็นความ สำคัญใน ผล งาน ที่ได้ปฏิบัติ
 ไป เนื่องมาจาก ว่าผล ประโยชน์ที่ได้รับ
 จากผลงานของ สัตวแพทยนั้น เป็นทางอ้อม
 ทั้งนี้สำหรับสัตวแพทยย่อมทราบได้ก็ แต่
 ในค่านประชาชนแล้ว ทรายโคที่เขาเห็น
 กระบือ เห็นโค เป็นสัตว์ทำ ทมคานอัย
 แล้ว ทรายนัน สัตวแพทยก็ถกขนานนาม
 จากประชาชนในทางที่ไม่สู้จะเป็น มงคลนัก
 แต่ันั้นเป็นความเข้าใจของเขา ความเข้าใจ
 ของ ประชาชนใน ค่านนี้ที่เขาเข้าใจ ผิด ๆ
 ถูก ๆ นั้นเราอาจให้เขาเข้าใจให้ถูกได้ โดย
 ให้ทัศนะส์ศึกษาแก่เขาในค่านการสัตวแพทย
 บัณฑิตการปราบโรคที่สำคัญที่สุดคือ “โรค
 รินเคอร์เปสต์” ได้ส่งบลงโดย เกิดซาก
 แล้ว และแผนการปราบโรค บาร์โยนกำลัง

ดำเนินอยู่ในขั้นแรก เป็นที่คาดหมายว่าใน
 อนาคต สัตวเลี้ยง และสัตว์ใช้งาน จะทวี
 ปริมาณเพิ่มขึ้น อีกเป็น จำนวน มาก และ
 งาน ของสัตวแพทย ก็คง ยังมี อีกมากนุกที่
 ยังรออยู่ในอนาคต แต่เมื่อครั้งยังทำการ
 ปราบโรค รินเคอร์เปสต์ อยู่ นั้น สัตวแพทย
 แต่ละคนต้อง ทำงานโดยไม่ ย่อท้อต่อความ
 เหน็ด เหนื่อย เมื่อย ล้า และ ความ หิว โหย
 ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและอันตรายต่าง ๆ ต้อง
 แก่ ไข อยู่ สรรค เฉพาะ หน้าให้ผ่านไปเสีย
 เพื่อผลของงาน และยิ่งกว่านั้นกว่าจะปฏิบัติ
 งานได้ ตามหน้าที่ก็ต้อง อาศัยการโฆษณา
 เพื่อ การ งาน ตาม นโยบาย การ พด ของแต่
 ละ บุคคลไป เรา จะ เห็นได้ว่า สัตวแพทย
 บางคนราษฎรก็รักชอบพอ ยอมเช็ดควยัค
 และ บางคน ราษฎร เกลียดชัง และไม่ ยอม
 ปฏิบัติตาม ทั้งนี้เป็นส่วนมากหาใช่เรื่อง
 ส่วนตัวของสัตวแพทยนั้น ๆ ไม่ เป็นเรื่อง
 งาน ค่าน การ สัตว แพทย งาน เพื่อ ชาติ
 เพื่อประชากรของชาติ (หาก โค กระบือ
 ตายเสียหมดแล้ว เราสัตวแพทย เชื้อมัน
 อย่างเหลือเกินว่า การทำนาต้องไม่ไค้ผล

ก็ และข้าจะต้องขาดแคลนอย่างแน่นอน) แม้ว่าจะบัดนี้ โรครินเตอร์เพลสต์ได้สงบลงแล้ว สงบลงโดยเด็ดขาด สงบลงด้วยมือของสัตว์แพทย์ แต่ประชาชนบางส่วนก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญของสัตว์แพทย์ และอาจไม่เห็นความสำคัญ เขาคงจะยังไม่ถึงแก่การบังคับขู่เข็ญของสัตว์แพทย์ ซึ่งได้ปฏิบัติภารกิจไป ตามกฎหมาย และหลัก วิชาการ (บางครั้งต้องใช้กฎหมาย เนื่องจาก การขัดขืนของ เจ้าของ สัตว์) สัตว์แพทย์ นอกจาก จะใช้ความ อุตสาหะ ที่ได้กล่าวมาแล้ว สัตว์แพทย์ยังต้องใช้การพูดเพื่อโฆษณาไปพร้อมกัน เพื่อขจัด ข้อสงสัย ของเจ้าของ สัตว์ให้หมดไป (เจ้าของสัตว์ส่วนมากไม่ทราบการรักษาเบื้องต้นตามหลัก วิชาแพทย์ และ หลง เชื่อ ชาว ออกัส ที่ เขา ว่าดี อธิกว่า สัตว์แพทย์ ฉลาดยาให้ สัตว์ตาย และ บังคับต่างๆ นานา เมื่อสัตว์ของตนป่วย) ให้กลับ มานิยมในตัว เขาให้ ได้ รม โสงาน ใน หน้า ที่ ของ เขา เพื่อประโยชน์ ในการ ที่จะ ปฏิบัติงาน ให้ ได้ ผล ตาม หลัก วิชาการ ตาม ที่ ทางราชการ สั่ง ให้ ปฏิบัติ อาจ มี สัตว์ แพทย์ บางคน ไม่ มีความ ชำนาญ ในการ โฆษณา ให้ เจ้าของ สัตว์ เชื่อ เขา ใช้ แต่ กฎหมาย ที่จะ บังคับ เพื่อให้ ปฏิบัติ ไป ตาม หลัก วิชา อย่าง

เดียว สัตว์แพทย์คนนั้นจะต้องได้ รัับ ความ ใจ กลียก ใจ ซึ่ง จาก ราษฎร เจ้า ของ สัตว์ อย่างแน่นอน หรืออาจมีอันตรายได้ แต่ ทว่า สัตว์ แพทย์ ย่อม ภูมิใจ ในการ ที่ ได้ ปฏิบัติ งาน อัน สำคัญ ตาม แผนการ ณ์ ให้ สำเร็จ ล่วง ไป ด้วย ที่ สม ความ มุ่งหมาย ของ ทาง ราชการ แม้ จะ ลง ธิ วิต สัตว์ แพทย์ ก็ มี เคย ที่ จะ ย่อ ท้อ แต่ ประการ ใด .

ในเรื่องงานด้านสัตว์แพทย์นี้ ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังมองไม่เห็นและไม่ทราบ ความ สำคัญแล้ว ระยะเวลา ปลอดโรครินเตอร์เพลสต์ของประเทศ จะรักษาไว้ได้นานหรือไม่ ในเมื่อโรคของประเทศใกล้เคียงยังไม่สงบลงเด็ดขาด นี่เป็นปัญหาทางการต้องคิดต่อไปอีก งานอื่นๆ ที่ตามมาและจะต้องปฏิบัติต่อไปอีก เห็นจะต้องอาศัยการโฆษณา ชักจูงจากสัตว์แพทย์แต่ละคนไป อีกเป็นแน่ และหากจะใช้กฎหมายบ้างแล้ว จะได้ผล ยิ่งเป็นการปราบโรครินเตอร์เพลสต์หรือไม่นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสนใจของประชาชน หากประชาชนไม่สนใจแล้วก็จะไร้ผล ทั้งนี้ควรแล้วที่จะเพิ่มงาน “การโฆษณา” ขึ้น สำหรับงานด้าน การ สัตว์ แพทย์ โดยเฉพาะ เราควร จะ ให้ ทัศน ะ คึก ษา ใน ด้าน การ สัตว์ แพทย์ แก่ ประชาชน เป็น อัน ดี เพื่อให้ ประ-

ชาชนเจ้าของสัตว์ และชาวนาเห็นความสำคัญในการบำรุงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปราบและรักษาโรคของสัตว์เลี้ยง ในเมื่อประชาชนเห็นความสำคัญแล้ว งานในด้านการสัตวแพทย์ ก็จะมีเจริญและทำประโยชน์ได้มากขึ้นโดยสัตว์เลี้ยงจะทวีปริมาณขึ้น และมีผลต่อไปถึงการเศรษฐกิจของชาติ.

การโฆษณาเผยแพร่ หรือการให้ทัศนศึกษแก่ประชาชนในด้านการสัตวแพทย์นี้สำคัญมากทีเดียว ทรายโคที่สัตวแพทย์มีความสำคัญแล้ว การโฆษณาหรือการให้ทัศนศึกษแก่ประชาชนใน ด้านนี้ ก็ต้องจำเป็นและสำคัญยิ่ง และทรายโคที่ชาวนายังต้องอาศัย โค กระบือ ทำนา และประชากรต้องบริโภคเนื้อสัตว์ เป็นอาหารอยู่แล้ว ทรายนั้นสัตวแพทย์ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งตามไปด้วย นั่นแหละงานด้านการสัตวแพทย์ จึงจะเจริญและได้ผลคุ้มค่ายิ่งขึ้น หากว่าประชาชนชาวไทยอีกเป็นจำนวนมากคิดไม่ถึง ด้วยเหตุผลนี้ ในการที่จะบำรุงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ให้มีปริมาณมากขึ้น หรือในการที่จะปราบปรามรักษาป้องกันโรคที่เกิดขึ้นแก่สัตว์ ให้ได้ผล ก็ จึงควรที่จะให้ทัศนศึกษแก่ประชาชน

ในบริการสัตวแพทย์ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจ ทราบ ซึ่ง ถึงความสำคัญของการบำรุงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ทราบถึงจุดใหญ่ แห่งการ ข้องกัน รักษาโรคสัตว์ด้วย เมื่อประชาชนมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นในบริการสัตวแพทย์ดีแล้ว การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ตาม นโยบายของทางราชการ ก็ จะดำเนินไปโดย รวดเร็วและราบรื่น จะได้รับความร่วมมือจากเจ้าของสัตว์ เป็นอย่างดีในการที่จะข้องกันและบำรุงส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์.

การโฆษณาหรือการให้ทัศนศึกษแก่ประชาชนใน ด้านนี้อาจทำได้โดยกรมปศุสัตว์ และสัตวพาหนะจัดตั้งหน่วยหรือกองในการนี้ขึ้น โดยการนำภาพยนตร์ในเรื่องต่างๆ ไปฉายให้ประชาชนชม และพร้อมทั้งอธิบายให้ทัศนศึกษตามกระจัดกระจายที่ได้จัดทำขึ้น สลับกันไปกับภาพยนตร์ หรือพร้อมทั้งการจัดการ แจกใบปลิว ด้วยตามแต่จะให้ทัศนแก่ประชาชน ในบริการนี้ ตามต่างจังหวัด และตามท้องที่ต่างๆ จะได้ผลดีและคุ้มค่าที่ได้ลงทุน ประชาชนก็ไม่รังเกียจที่จะไป ประชุม และ จะได้รับ ทั้งความรู้ ความบันเทิงพร้อมกัน โดยไม่ต้องไปนั่งประชุมราษฎร เพียงแต่บอกว่า จะทำการ

ฉายภาพยนตร์ให้ชมเท่านั้น ประชาชนก็
 จะมาประชุมกันโดยไม่รู้ ลึกอย่างมากมาย
 การจัดการให้ ทักษะศึกษาแก่ ประชาชนใน
 บ้านการสัตว์แพทย์ โดยจัดภาพยนตร์
 ไปฉายพร้อมทั้งกระจกฉายโปรสเตอร์ และ
 พู่กันให้ความรู้แนะนำด้วยเครื่องกระจายเสียง
 นั้นให้ประโยชน์มากที่สุด และให้ประโยชน์
 อัน ยืน นาน แก่ ประ ชาชน และทางราชการ

อย่างยิ่ง ถึงเวลาแล้วที่กรมปศุสัตว์และ
 สัตว์ พานะ ซึ่ง ยืน หัวใจ ส่วนกลางใน
 บริการสัตว์แพทย์ จักควรคิดจัดตั้งขึ้น
 เพื่อให้ทักษะแก่ ประชาชน ซึ่งยังไม่ทราบซึ่ง
 ในการบริการสัตว์แพทย์ก็ ให้ได้ทราบด้าน
 ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความสำคัญของสัตว์ เพื่อ
 เศรษฐกิจของชาติ และเพื่อความรวดเร็ว
 เชื้อมั้น ในการวางแผนการปฏิบัติต่อไป.

วิตามินรวม ๘ อย่างใน

ไวทาร์ส ไวตามิน

RUSSELL - LABORATORIES, U.S.A.

Rx



การรวมแรง

ช่วยในความเจริญเติบโตสำหรับเด็ก
 สันนิษฐานถึงความเสื่อมโทรมของอาหารที่ขาดอาหาร
 ขาดวิตามินดีและวิตามินซี คนหรือใช้ รักษาอ่อนแอ
 เมื่อก่อนนอนเพื่อล้างอำนาจต้านทานเชื้อโรค

บริษัท เคมีภัณฑ์ (2490) จำกัด
 95 เจริญกรุง แขวงเสนาภูมิ โทร. 21435
 ผู้จัดการนายอินในประเทศไทย.